

บริษัทออสเตรเลียแสดงความคาดหวังงาน CIIE ครั้งที่ 3 มีบริษัทลงทะเบียนร่วมจัดแสดงสินค้าแล้ว

บริษัทจากออสเตรเลีย 5 แห่ง ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ China International Import Expo (CIIE) ครึ่งหน้าแล้ว ในระหว่างการเดินสายโปรโมทของสำนักงาน CIIE ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา

ประชาคมธุรกิจของออสเตรเลียเปิดเผยว่า ทางภาคธุรกิจต่างรอคอยงาน China International Import Expo (CIIE) ในปีหน้าอย่างจืดจ่อ หลังมหกรรม CIIE ครั้งที่ 2 เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ณ นครเซี่ยงไฮ้

นอกจากนี้ ผู้จัดแสดงสินค้าที่เข้าร่วมงาน CIIE ในปีนี้ ยังกล่าวอีกว่า งาน CIIE นำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแก่ธุรกิจออสเตรเลียในการขยายธุรกิจในตลาดจีน

ผู้ที่เข้าร่วมการเดินสายโปรโมทมหกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นายซุน เจิงไห่ รองผู้อำนวยการสำนักงาน CIIE Bureau ที่ชี้ให้เห็นว่าจีนและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาหลายปี

สำหรับงาน CIIE ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมจากออสเตรเลียลงทะเบียนประมาณ 150 ราย เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับงานครั้งแรก ขณะที่พื้นที่จัดแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ไคลี เบลล์ ผู้อำนวยการบริหารของกรมอุตสาหกรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวว่า กว่าครึ่งของผู้จัดแสดงสินค้าจากออสเตรเลียในงาน CIIE ครั้งที่ 2 มาจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมหกรรมแสดงสินค้านี้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่อการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-ออสเตรเลียไปอีกขั้น

นอกจากนี้ เธอยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนมหกรรมครั้งที่ 3 ด้วยการเชิญชวนให้ธุรกิจออสเตรเลียเข้าร่วมมหกรรมนี้มากยิ่งขึ้น

กู่ เชี่ยวเจี๋ย กงสุลใหญ่จีน ณ นครซิดนีย์ เผยว่า งาน CIIE กลายเป็นหน้าต่างบานสำคัญในการแสดงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับออสเตรเลีย

นอกจากนี้ คุณกู่ ยังแสดงการต้อนรับบริษัทจากออสเตรเลียที่จะเข้าร่วมงาน CIIE และส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนกับออสเตรเลีย

ทั้งนี้ งาน CIIE ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ถึง 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยดึงดูดผู้ประกอบการได้กว่า 3,800 ราย จาก 181 ประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งยังมีข้อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการ 1 ปี เป็นมูลค่ารวม 7.

113 หมิ่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20191205/2662146-1>